

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9700

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 37.89

Ad Value: 45,468

PRValue (x3): 136,404

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จุฬารับนโยบายเอ็นทรานซ์ระบบใหม่ ให้โควตา.ร.สาธิต-พร้อมขยายโอกาสสู่.ร.อื่น

จุฬารับนโยบายเอ็นทรานซ์ระบบใหม่ ให้โควตา.ร.สาธิต-พร้อมขยายโอกาสสู่.ร.อื่น

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึง โครงการให้โควตาแก่นักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาต่อคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรก ว่า การให้โควตาแก่นักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในครั้งนี้เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้ในปีการศึกษา 2561 ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบใหม่ ซึ่งแบ่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาออกเป็น 5 รอบ รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน โดยจะเน้นไปที่โครงการพิเศษต่างๆ อย่างโครงการ โอลิมปิกวิชาการ เด็กอัจฉริยะ ภาพ พสวท. เป็นต้น รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระ และโครงการ กสพท. โครงการพิเศษอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่น โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด และรอบที่ 5 เป็นการรับตรงแบบอิสระ

รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การรับนักเรียนในรอบที่ 2 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบ

ข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย/สังกัด โดยนักเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ซึ่งจุฬาฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ชัดเจน คือ จะใช้ GPAX และคะแนนการสอบกลางของ สพฐ. คือ GAT, PAT และวิชาสามัญ มาเรียงลำดับกันเพื่อเป็นตัวตัดสินว่าใครจะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน

“จุฬาฯ เน้นคุณภาพทางวิชาการของนิสิต แม้จะเป็นเด็กสาธิตจุฬาฯ ก็ต้องเป็นเด็กหัวกะทิ และต้องแข่งขันกันเพื่อจะเข้ามาในรอบโควตา สำหรับจำนวนการรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้าศึกษาในจุฬาฯ ในรอบโควตานี้ พิจารณาจากสถิติการรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ย้อนหลัง 5 ปี โดยที่ผ่านมานักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนในจุฬาฯ ได้เฉลี่ยปีละ 100 คน ในปีการศึกษา 2561 จุฬาฯ จะรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในรอบโควตาจำนวน 80 คน จึงไม่มีผลกระทบต่อจำนวนการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ทั้งนี้ มีแผนที่จะขยายโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาฯ ต่อไป” ผศ.ดร.ปมทองกล่าว